

รายงานผลการดำเนินการ  
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง  
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

## คำนำ

รายงานผลการดำเนินการมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบทของการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ลำเลียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและคุณภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับมาตรการในการป้องกันปัญหาการกระทำผิดวินัย การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ ซึ่งการจัดทำแผนดังกล่าว เพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกปี เพื่อให้แผนดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อันนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินงาน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในความสำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐที่ได้กำหนดไว้

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเตี้ย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒	หมายเหตุ
<p>๑. ปณิธานค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน</p> <p>๑.๑ สร้างจิตสำนึก และส่งเสริม การเรียนรู้และปฏิบัติตามหลัก คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ ราชการ</p>	<p>๑.๑.๑) โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และ พนักงานจ้าง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มี คุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรม ทางศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๑.๒) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และ ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ลำเตี้ยวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ มี ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๒ คน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสระเก็บน้ำบางบอน หมู่ ๕ ตำบล ลำเตี้ย วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มี ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๖๒ คน</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>	

ประเด็นยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑	หมายเหตุ
<p>๑.๒ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ ราชการ</p>	<p>๑.๑.๓) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัด กิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนา และเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทาง ศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของ ชาติ ดังนี้</p> <p>๑. วันท้องถิ่นไทย</p> <p>๒. ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว</p> <p>๓. กิจกรรมแม่เทียนพรรษา</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>	
<p>๑.๒ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ ราชการ</p>	<p>๑.๒.๑) ประชาสัมพันธ์เชิญความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วน ตำบลปฏิบัติงานประจำ และพนักงานจ้าง ดีเด่น</p>		

ประเด็นยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑	หมายเหตุ
<p>๒. รามพลังแผ่นดิน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ</p>	<p>๒.๑.๑) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของกรปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ ,การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ๒ ครั้ง โดยวิธีดังนี้</p> <p>๑. จัดทำเอกสารแผ่นพับ</p> <p>๒. ติดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>	
<p>๒.๒) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวกหลากหลายและปลอดภัย</p>	<p>๒.๒.๑) ดำเนินการจัดทำช่องทางทางกรร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการจัดทำช่องทางร้องเรียน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้</p> <p>๑. ร้องเรียนโดยกรอกแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป</p> <p>๒. ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook E-mail เว็บไซต์ อปต.ลำปาง</p> <p>๓. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ อปต.ลำปาง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>	

ประเด็นยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑	หมายเหตุ
<p>๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงาน ต่อต้านการทุจริต</p> <p>๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้</p>	<p>๓.๑.๑) มีการประชุมติดตามงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือนทุกเดือน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ มีการประชุมติดตามงานระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บังคับบัญชา และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรในสังกัด. ลำเลียง จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>	
	<p>๓.๑.๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ การจัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน แบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ และการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ระดับองค์กร แบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ และแบบ ปย.๓</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>	

ประเด็นยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑	หมายเหตุ
<p>๔.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๔.๑) ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>๔.๑.๑) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ และพนักงานจ้าง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>	
<p>๔.๒ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต</p>	<p>๔.๒.๒) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด อบรม.ถ้าเลี้ยง ได้ทราบเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ อบรม.ถ้าเลี้ยง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>	